

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๒๔๙๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๖๒๙

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปรับให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อสถานศึกษาสามารถใช้มาตรฐานเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหาร การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และทุกประเภทใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งการจัดการประกันคุณภาพภายใน และสามารถใช้เป็นกรอบเพื่อการวางแผนเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. และคำอธิบายมาตรฐานที่ปรับใหม่มีความชัดเจน เหมาะสม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จึงขอความร่วมมือ จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. และคำอธิบายมาตรฐานฯ ผ่าน QR Code ร่วมแสดงความคิดเห็น (ออนไลน์) ทั้งนี้ หากมีความประสงค์แก้ไข หรือเพิ่มเติม ขอให้ส่งแบบแสดงความคิดเห็นการประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ... ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : betqa.obec65@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจรัสวรรณ ชื่นสวัสดิ์ โทร. ๐๙๔-๙๖๑-๙๕๑๖



สิ่งที่ส่งมาด้วย

<https://bit.ly/3Vb6pKc>